

# Học và làm theo Bác ở Đồn Biên phòng Cửa Lân

Chủ động khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân (Bộ đội Biên phòng tỉnh) có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân thường xuyên bám cơ sở, làm tốt công tác vận động quần chúng.

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân đã đến dâng hương và báo công với Bác tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Nam Cường (Tiền Hải). Đây là một trong rất nhiều hoạt động được đơn vị thực hiện trong học và làm theo Bác.

Đại úy Vũ Phương Thảo, cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa Lân chia sẻ: Mỗi cán bộ trẻ chúng tôi luôn khắc ghi lời Bác dạy, học Bác phong cách gần gũi, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tạo mối quan hệ gần gũi, bền chặt với cơ sở, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền,

đơn vị cùng cấp thực hiện tốt công tác vận động quần chúng. Từ đó huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh.

Trung tá Nguyễn Văn Đăng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Lân cho biết: Đơn vị đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị của Quân ủy Trung ương về thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", mang lại hiệu quả thiết thực. Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Trong nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng đều chú trọng

triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đơn vị đã triển khai việc học tập và làm theo 266 lời bình, câu nói, bài viết, lời dạy của Bác trong các buổi đọc báo đầu giờ hàng ngày. Phân công cán bộ tham gia các hội thi, hội thao xây dựng bài giảng thuyết trình gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền Đảng ủy đạt trong sạch, vững mạnh, được cấp trên và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa Lân chú trọng

thực hiện việc xây dựng và bổ sung chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên của đơn vị; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân đã tổ chức giảng dạy được 6/7 nội dung giáo dục chính trị quan trọng cho trên 86% quân số. Công tác vận động quần chúng đạt kết quả tốt: 4 công dân tự nguyện nộp gần 4kg pháo nổ, 400 gam thuốc pháo, 1 khẩu súng tự chế. Đồn trao tặng 30 suất quà cho các hộ nghèo, 190 áo ấm cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Đông Long; tổ chức chương trình "Bé tập làm chiến sĩ" cho 94 cháu nhỏ; phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 nhà đại đoàn kết và trao 2 bộ giống sinh kế cho hộ nghèo nhân dịp lễ, tết, ngày hội biên phòng toàn dân. Bà Phan Thị Nữ, thôn Hưng Long Nam, xã Đông Long (Tiền Hải) chia sẻ: Gia đình tôi chỉ có hai người già, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào hơn sào ruộng cấy nên cuộc sống rất khó khăn. Biết hoàn cảnh của tôi, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân đã hỗ trợ gia đình kinh phí để mua bò giống. Đến nay con bò sắp đẻ bê con, giúp tôi sau này có thêm nguồn thu nhập. Tôi rất cảm ơn các anh bộ đội và hy vọng sẽ có nhiều gia đình khó khăn như chúng tôi được hỗ trợ sinh kế để thoát nghèo.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Cửa Lân sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện việc rà soát, bổ sung hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của các chi bộ và từng cá nhân, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.

# Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái

Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2023, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động nguồn lực hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái.

Từ sáng sớm, rất đông người cao tuổi xã Đông Á (Đông Hưng) đã có mặt tại buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí do Hội CTĐ huyện Đông Hưng phối hợp với Huyện đoàn thực hiện. Ông Phí Văn Tuyên chia sẻ: Do hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi rất hiếm khi có cơ hội kiểm tra sức khỏe. Khi được tham gia buổi khám bệnh này, tôi rất vui và yên tâm hơn về sức khỏe của mình. Không chỉ được các bác sĩ tư vấn kiến thức về chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống, khám sàng lọc các bệnh như đái tháo đường, huyết áp, tim mạch..., tôi còn được cấp thuốc miễn phí.

Ông Lại Minh Chính, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Đông Hưng cho biết: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi xã Đông Á là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2023 của Hội CTĐ huyện. Theo kế hoạch, trong tháng nhân đạo năm 2023 chúng tôi sẽ tổ chức khánh thành, xây mới và sửa chữa 3 căn nhà tình thương, đồng thời tổ chức các buổi khám bệnh, tư

vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Hội sẽ tiếp tục vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm để tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa hơn nữa trong tháng nhân đạo năm 2023.

Với chủ đề "Tư trái tim mỗi chúng ta - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái", tháng nhân đạo năm 2023 nhằm khơi dậy tình yêu thương, kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện như một mệnh lệnh từ trái tim, nhân lên những hành động tử tế, thúc đẩy lối ứng xử nhân ái trong các tầng lớp nhân dân.

Hưởng ứng tháng nhân đạo năm nay, các cấp hội CTĐ trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực để trợ giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam... Theo đó, trong tháng 5/2023 - tháng nhân đạo, các cấp hội CTĐ trong tỉnh phấn đấu vận động nguồn lực từ các đơn vị, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để trợ giúp hơn 700 địa chỉ nhân đạo mà các cấp hội CTĐ bảo trợ với số tiền hơn 100 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 công trình vệ sinh trường học trị giá 1,8 tỷ đồng. Phối hợp với Đài PTTH Thái Bình, quỹ "Tiếp sức đến trường" hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó trị giá gần 100 triệu đồng. Phối hợp với các ngành liên quan trao 1.030 suất

học bổng trị giá 670 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học; phần đầu thu nhận 1.000 đơn vị máu trong tháng nhân đạo. Bên cạnh đó, mỗi huyện, thành phố phần đầu vận động nguồn lực xây mới 1 căn nhà cho 1 hộ gia đình khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá từ 100 - 150 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí sửa chữa 2 căn nhà cho 2 hộ gia đình trị giá từ 20 - 30 triệu đồng/căn; xây dựng quỹ nhân đạo đạt 300 triệu đồng trở lên/huyện, thành phố.

Ông Vũ Đức Điển, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Các cấp hội CTĐ sẽ tiếp tục khảo sát, lập hồ sơ những địa chỉ nhân đạo để tổ chức trợ giúp và trợ cấp kịp thời, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Có thể khẳng định, các hoạt động nhân đạo, từ thiện không chỉ được các cấp hội CTĐ thực hiện trong tháng 5 mà luôn được các cấp hội triển khai thực hiện mọi lúc, mọi nơi và mãi mãi. Thông qua đó, đã kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội, khẳng định được vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo của các cấp hội CTĐ, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

THU HOAI



Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao học bổng của Quỹ phát triển giáo dục Việt Nam (EDF) cho học sinh nghèo trên địa bàn thành phố Thái Bình.

# Tăng cường hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Lựa chọn thời điểm nào để tư vấn, phương pháp tư vấn được thực hiện như thế nào, học sinh nhận được định hướng, gợi mở gì sau buổi tư vấn... là những yếu tố mang tính quyết định để học sinh có được nhận thức đúng đắn về hướng nghiệp trong tương lai. Thực hiện công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục trong tỉnh đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Nhằm trong chuỗi các hoạt động trải nghiệm, định hướng nghề nghiệp, vừa qua, Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy) đã tổ chức cho các em học sinh khối 9 tham quan khu công nghiệp Liên Hà Thái. Thấy giáo Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Buổi tham quan thực tế cho thấy, trò chúng tôi thấy được sự đổi thay nhanh chóng của quê hương từ khi khu công nghiệp đi vào hoạt động và lợi ích kinh tế đối với vùng đất này.

Phía Công ty Green I-Park đã bố trí cho các em thăm trụ sở công ty và nghe giới thiệu khái quát về quy mô, tiềm năng, lợi thế, tầm nhìn, triển vọng phát triển của Khu kinh tế; cơ hội việc làm cho lực lượng lao động trẻ và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dự kiến khi đi vào sản xuất sẽ thu hút từ 40.000 - 50.000 lao động. Buổi tham quan thực tế tại khu công nghiệp Liên Hà Thái đã góp phần định hướng, phân luồng cho các em học sinh, từ đó có

động lực để tìm học tập, có kiến thức, kỹ năng, trình độ để quay lại làm việc tại khu công nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương. Buổi trải nghiệm gắn với thực tiễn địa phương đã cung cấp cho các em nhiều thông tin thiết thực, giúp các em có thêm hành trang để vững bước đi tiếp sau khi rời ghế nhà trường.

Nhiều năm trở lại đây, Trường Tiểu học và THCS An Châu (Đông Hưng) đã có cách làm hiệu quả trong hướng nghiệp,

phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. Dựa vào kết quả học tập, làm bài khảo sát chất lượng học kỳ I và kỳ II, nhà trường đã thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn cho các bậc phụ huynh và học sinh có phương án lựa chọn hợp lý khi các em tốt nghiệp. Những em có học lực tốt, có nguyện vọng thi vào các trường THPT, còn em nào khó có cơ hội thi nên học tiếp ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện hoặc học nghề. Cô giáo Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi giúp phụ huynh và các em hiểu rõ rằng không chỉ học trường THPT thì mới có bằng tốt nghiệp mà học ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên vẫn được cấp bằng tốt nghiệp THPT bình thường, thậm chí còn có thêm bằng hoặc chứng chỉ học nghề. Học xong ở đây, nếu các em có nhu cầu vẫn được học lên cao hơn hoặc có thể đi làm luôn. Bên cạnh việc giáo dục lồng ghép và các buổi tư vấn tại trường, chúng tôi cũng tổ chức cho các em học sinh tham quan, trải nghiệm thực tế tại các cơ sở may mặc trên địa bàn xã. Năm học này, Trường Tiểu học và THCS An Châu có 73 học sinh lớp 9. Nhờ thực hiện tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp, trường có 54 em có nguyện vọng thi vào lớp 10 THPT, số học sinh còn lại đăng ký học tại Trung tâm Giáo dục



Học sinh Trường Tiểu học và THCS An Châu (Đông Hưng) tham quan, trải nghiệm tại cơ sở may mặc trên địa bàn xã.

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện và một số cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh có trên 26.000 học sinh lớp 9, số học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT là gần 21.000 học sinh, chiếm khoảng 78%. Dự kiến năm học này, tỷ lệ học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT cũng không thay đổi nhiều so với năm học trước. Ông Phan Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Những năm qua, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố luôn chú trọng chỉ đạo các trường có cấp THCS thực hiện nghiêm hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 9; bố trí đủ thời lượng là 9 tiết/năm học và hướng dẫn giáo viên thực hiện cho sát với thực tiễn địa phương. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục được cấp phép thực hiện mô hình dạy văn hóa kết hợp đào tạo nghề đã tích cực tuyên truyền, thu hút người học ngay sau khi tốt nghiệp THCS. Các hoạt động giáo dục hướng nghiệp giúp các em học sinh THCS định hướng được khối ngành học, nghề nghiệp tương lai ngay từ khi chuẩn bị bước vào lớp 10. Tư vấn nghề nghiệp giúp học sinh định hình được khả năng thực sự của mình dựa trên cơ sở đam mê, sở trường, sức khỏe và năng lực.

Thời gian tới, ngành giáo dục sẽ tăng cường công tác tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên dạy nghề phổ thông và hướng nghiệp. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, tăng cường phối hợp với ngành lao động - thương binh và xã hội, các trung tâm dạy nghề để tổ chức dạy nghề phổ thông, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa phương.

## HƠN 1 TRIỆU THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: 27-29/6/2023

**1.025.166**  
thí sinh  
đăng ký dự thi  
(ĐKDT) thành công  
(tính đến 17h  
ngày 13/5/2023)

5,49%  
Thí sinh ĐKDT  
trực tiếp

94,51%  
Thí sinh ĐKDT  
trực tuyến

Thí sinh đăng ký dự thi  
để xét tốt nghiệp và tuyển sinh

**917.731** (89,52%)

Thí sinh chỉ xét tốt nghiệp

**73.232** (7,14%)

Thí sinh chỉ xét tuyển sinh

**34.203** (3,34%)

<b>14-19/5</b>	Các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường nơi thí sinh ĐKDT Rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh cho chính xác (nếu có)
<b>Chậm nhất 22/5</b>	Hoàn thành in danh sách thí sinh đã đăng ký trực tuyến, kiểm tra lần cuối, cho thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên phiếu và danh sách
<b>Kết thúc chậm nhất 25/5</b>	Tiếp tục kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh

**Thí sinh đã đăng ký dự thi phối hợp cùng nhà trường để kiểm tra lại thông tin trước khi ký xác nhận vào phiếu và danh sách để kết thúc việc đăng ký**

**ĐĂNG ANH**  
<http://infographics.vn>